

## **Gặp mặt động viên học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi cấp Huyện năm học 2023 – 2024**

Kì thi HSG cấp huyện được tổ chức hàng năm là cơ hội để các em học sinh thử sức, đánh giá năng lực và từ đó có nỗ lực, quyết tâm chinh phục tiếp kì thi HSG cấp thành phố. Với mong muốn chia sẻ phần nào những áp lực thi cử, động viên HS tự tin thể hiện hết năng lực của mình, ngày 23/10/2023, Ban giám hiệu và CMHS đã tổ chức một buổi gặp mặt hết sức thân mật, cởi mở, nhằm động viên cũng như tiếp thêm sức mạnh cho các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào cuộc thi quan trọng này.

Buổi gặp gỡ có sự tham dự:

### **1. Đại biểu CMHS**

- Bà Phạm Thị Hải Mỹ – Trưởng ban Đại diện CMHS nhà trường
- Bà Đinh Thị Trang – Ban thường trực CMHS

### **2. Về phía nhà trường**

- Cô giáo Đào Thị Phượng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
- Cô Đoàn Thị Hương Giang – Phó hiệu trưởng

Cùng với 88 học sinh tham dự kì thi HS giỏi



Mở đầu cho buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, cô giáo Đào Thị Phượng - Hiệu trưởng nhà trường đã có lời phát biểu động viên, dặn dò các em học sinh về thời gian, địa điểm, kinh nghiệm và kỹ năng làm bài.





*Bà Phạm Thị Hải Mỹ thay mặt các bậc CMHS trong nhà trường cũng có lời động viên và những phần quà khích lệ đến các em học sinh*



*Trong buổi gặp mặt, cô giáo Đoàn Thị Hương Giang – Phó hiệu trưởng phụ trách CM của nhà trường đã phát biểu, dặn dò những “hành trang” quan trọng, cần thiết trong cuộc thi cùng với những lời động viên rất chân tình đầy sự quyết tâm: “Cuộc*



thi học sinh giỏi là cơ hội để các em khẳng định hành trình khám phá tri thức, phát triển trí tuệ, tài năng, đam mê, khát khao chiến thắng của bản thân”.



*Em Ngô Thị Huyền Trang học sinh lớp 9A1 – học sinh giỏi môn Ngữ Văn, vinh dự thay mặt 88 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi cấp Huyện đã bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ sự quyết tâm của bản thân cũng như của các bạn học sinh khối 9 trong kì thi này. Em và các bạn học sinh giỏi gửi lời cảm ơn chân thành, sự quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất của các thầy cô trong Ban giám hiệu, các thầy cô giáo dạy đội tuyển, CMHS của nhà trường trong suốt quãng thời gian qua và xin hứa sẽ bình tĩnh, tự tin, quyết tâm đạt thành tích cao nhất để nối tiếp truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường.*

Buổi gặp gỡ kết thúc trong sự hào hứng, niềm vui cũng như sự tự tin, sẵn sàng cho chiến thắng của các em và sự yêu mến, kì vọng, tin tưởng to lớn đến từ phía các thầy cô trong BGH, các thầy cô giáo bồi dưỡng đội tuyển và CMHS của nhà trường. Chúc các em sẽ làm bài thi thật bình tĩnh, tự tin, chính xác và đạt kết quả thật cao trong kì thi học sinh giỏi sắp tới!